

๒. แนวทางการปฏิรูป

ก. กลุ่มภาคประชาชน

สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะอื่นๆ	แหล่งที่มา
<p><u>แนวทางการปฏิรูปทางการเมือง</u></p> <p>1. การเมืองแบ่งเป็น 2 ฝ่าย เกิดการแย่งผลประโยชน์ เกิดข้อขัดแย้ง มุ่งเน้นเหตุผลตัวเองเป็นหลัก โดยขาดหลักเหตุและผลที่จะช่วยเหลือประชาชน นักการเมืองเข้ามาทำงานมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>2. ประชาชนยังยึดติดกับระบบอุปถัมภ์ของนักการเมือง และมักเชื่อถือและฟังฟังนักการเมืองมากกว่าระบบราชการ สร้างวัฒนธรรมเด็กฝาก เกิดระบบเส้นสาย ฝ่าฝืนกฎระเบียบทางราชการ</p>	<p>1. สร้างความสมานฉันท์ให้นักการเมือง ปรับความเข้าใจของแต่ละฝ่ายให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>2. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ก่อนการเลือกตั้ง</p>	<p>1. ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในหน้าที่ของตนในการทำกิจกรรมทางการเมืองด้วยความเต็มใจไม่ดำเนินการหวังเงินสินจ้างรางวัล</p> <p>2. เร่งปฏิรูปทางการเมือง สร้างความรู้ถึงเหตุและผลที่ต้องปฏิรูปให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>3. แก้ไขกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง ปิดช่องทางการหาผลประโยชน์ของนักการเมือง โดยสร้างกฎหมายที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได้</p>	<p>กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มข้าราชการ ประชาชน แกนนำการเมือง กลุ่มเอกชน</p>
<p><u>แนวทางการปฏิรูปทางการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ</u></p> <p>1. ผู้นำบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารประเทศ การทำงานยังคงยึดผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ขาดการตรวจสอบ เอื้ออำนวยให้พวกพ้อง</p>	<p>มีระบบการตรวจสอบการทำงานที่ดีของผู้บริหารประเทศ โดยภาคประชาชนสามารถตรวจสอบ และถอดถอนได้ สร้างกฎหมายหรือการกระจายอำนาจให้กับประชาชน</p>	<p>เร่งสร้างมาตรฐานจริยธรรมที่ดีให้กับผู้นำประเทศ สร้างการตรวจสอบ มีการประเมิผลโดยประชาชน</p>	
<p><u>แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม</u></p> <p>1. กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังถูกแทรกแซงอยู่ ทำให้การตัดสินคดีความต่างๆไม่เป็นไปตามความจริง</p>	<p>1. สร้างความคุ้มกันให้กับกระบวนการยุติธรรม ให้ผู้พิพากษาศาลทำงานอย่างโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม</p>	<p>สร้างมาตรฐานที่ดีในการกระบวนการยุติธรรม ยึดหลักตามความถูกต้อง</p>	

<p>สร้าง</p> <p>2 มาตรฐานให้กับ</p> <p>ประเทศชาติ จึงเกิดการ</p> <p>ต่อต้านหรือไม่รับอำนาจ หาก</p> <p>ปล่อยไว้เนิ่นนาน อาจจะมี</p> <p>มวลชน หรือ แกนนำ ปลุกปั่น</p> <p>ยุยง จนทำให้กฎหมายต่างๆ</p> <p>ในประเทศไม่ศักดิ์สิทธิ์</p>	<p>โดยปราศจากการแทรกแซง</p> <p>2. ปลุกจิตสำนึกและสร้าง</p> <p>แนวคิดให้ประชาชนเชื่อมั่น</p> <p>ยอมรับ กฎหมายวามิเสมอภาค</p> <p>เท่าเทียมกันทุกคน</p>		
<p><u>แนวทางปฏิรูป การบริหาร</u></p> <p><u>ราชการแผ่นดิน</u></p> <p>1. การทำงานยังมีความล่าช้า</p> <p>มีความซ้ำซ้อนของการทำงาน</p> <p>ระหว่าง ส่วนกลาง และส่วน</p> <p>ท้องถิ่น</p> <p>2. รัฐบาลสนับสนุน</p> <p>งบประมาณให้ท้องถิ่น</p> <p>เล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อ</p> <p>โครงการใหญ่ๆที่จำเป็น</p> <p>เร่งด่วนของท้องถิ่น ไม่</p> <p>สามารถกระทำได้ ต้องรอ</p> <p>งบประมาณจากส่วนกลาง</p> <p>การจัดสรรงบประมาณไม่</p> <p>สมดุลกับภารกิจของท้องถิ่น</p>	<p>แบ่งแยกการทำงานให้ชัดเจน</p> <p>เพิ่มอำนาจและงบประมาณ</p> <p>ให้กับท้องถิ่น</p>	<p>เพิ่มการกระจายอำนาจ แยก</p> <p>การทำงานระหว่าง ภูมิภาค</p> <p>กับ ท้องถิ่นให้ชัดเจน</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปการทุจริต</u></p> <p>1. ประชาชนไม่มีกระบวนการ</p> <p>ในการแก้ปัญหาโดยลำพังได้</p> <p>2. การทุจริตและคอร์รัปชันมี</p> <p>ให้เห็นทั่วไปในองค์กรใหญ่</p> <p>ประชาชนไม่มีกระบวนการ</p> <p>แก้ปัญหาโดยลำพังได้ ไม่มี</p> <p>อำนาจเข้าไปจัดการปัญหาที่</p> <p>เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งไม่ให้ความ</p> <p>สนใจในการมีส่วนร่วม</p> <p>แก้ปัญหา ภาคสังคมยังมีส่วน</p> <p>ในการแก้ไขปัญหาน้อยมาก</p> <p>3. ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่</p> <p>ระดับรัฐบาล มาจนถึงระดับ</p> <p>ท้องถิ่นในระบบการเมืองของ</p>	<p>1. ปลุกฝังค่านิยมในการต่อต้าน</p> <p>การทุจริต คอร์รัปชัน ในพื้นที่</p> <p>2. ให้ประชาชนสามารถเข้ามามี</p> <p>ส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p> <p>โครงการต่าง ๆ ของรัฐ</p> <p>3. ประชาชนสามารถเข้าถึงและมี</p> <p>ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ</p> <p>ดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น-</p> <p>เสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>4. ข้อมูลของราชการควรมี</p> <p>ความโปร่งใสและเข้าถึงง่ายโดย</p> <p>ข้อมูลสำคัญควรให้ประชาชน</p> <p>สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ</p> <p>ปลอดภัย</p>	<p>ประชาชนสามารถเข้าถึงและมี</p> <p>ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ</p> <p>ดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น-</p> <p>เสร็จสิ้นโครงการ</p>	

<p>ประเทศไทย คือวิธีการเข้าสู่ อำนาจมีการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเมื่อเข้า สู่อำนาจก็ต้องการถอนทุนคืน</p>			
<p><u>แนวทางปฏิรูปการศึกษา</u></p> <p>1. ประชาชนไม่สามารถเข้าไป มีบทบาทในการแก้ปัญหาที่ สถาบันการศึกษาได้โดยตรง มี เพียงตัวแทนที่แต่งตั้งขึ้นมา โดยไม่ได้มอบหมายจาก ประชาชน</p> <p>2. ประชาชนไม่สามารถเข้าไป ตรวจสอบการทำงานของ ผู้บริหารและคณะครูผู้สอนได้</p> <p>๓. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี ค่านิยมส่งบุตรหลานไป โรงเรียนประจำอำเภอหรือ จังหวัด</p>	<p>1. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน การเข้าไปบริหารสถานศึกษา ด้วยสามารถเสนอแนะ ปรับปรุง และร่วมแก้ไขปัญหาของ สถานศึกษาและนักเรียนได้</p> <p>2. ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน การเข้าไปบริหารสถานศึกษา ด้วยสามารถเสนอแนะ ปรับปรุง และร่วมแก้ไขปัญหาของ สถานศึกษาและนักเรียนได้</p> <p>3. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ งบประมาณด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนา ความรู้ ความสามารถของ นักเรียน การจัดหาอุปกรณ์สื่อ การเรียนการสอน</p>	<p>1. ประชาชนสามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการจัดการเรียนการ สอนของสถานศึกษาได้</p> <p>2. ประชาชนสามารถเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการจัดการเรียนการ สอนของสถานศึกษาได้</p> <p>๓. ควรประเมินผลงานของครู อาจารย์ อย่างจริงจังโดย บุคคลภายนอกเพื่อความ โปร่งใส</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปโครงสร้าง เศรษฐกิจ</u></p> <p>1. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ มีอาชีพเกษตรกร และไม่ค่อย พัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิต ให้มีคุณภาพและปริมาณมาก นัก ยังขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ และการใช้สารเคมีในปริมาณ มากแต่ผลผลิตที่ได้รับน้อย</p> <p>2. ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน เพิ่มมากขึ้น แต่จ่ายรับไม่ เพิ่มขึ้น</p> <p>3. ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ มีอาชีพเกษตรกร และไม่ค่อย พัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิต ให้มีคุณภาพและปริมาณมาก นัก ผลผลิตขึ้นอยู่กับดินฟ้า</p>	<p>1. รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน เพื่อเป็นที่จำหน่ายสินค้า และ ผลผลิตที่ได้ของกลุ่มเพื่อจะได้มี อำนาจต่อรองในตลาด และ สามารถจำหน่ายสินค้าได้ใน ราคาที่สูง</p> <p>2. ให้การสนับสนุนการวิจัยและ พัฒนาด้านผลผลิตให้มากขึ้น อบรมอาชีพเสริม เพื่อหารายได้ เพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย</p> <p>3. จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง และเน้นเกษตร อินทรีย์ ให้มากขึ้น และให้การ สนับสนุนซื้อสินค้าการเกษตร ของคนในท้องถิ่น</p>	<p>1. มีความจริงใจในการแก้ไข ปัญหาที่แท้จริง โดยการ ส่งเสริมการสร้างความรู้ พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ ให้กับผู้นำท้องถิ่นและ ประชาชน</p>	

<p>อากาศ และการใช้สารเคมีในปริมาณมากแต่ผลผลิตที่ได้รับน้อย</p> <p>4. ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น แต่จ่ายรับไม่เพิ่มขึ้น ข้าราชการในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น</p>			
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร</u></p> <p>1. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมานั้นไม่มีความชัดเจนและแน่นอนทำให้เกิดการเข้าใจผิดในบางประการซึ่งอาจมีผลในการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>2. ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไม่มีความชัดเจนและแน่นอนทำให้เกิดการเข้าใจผิดในบางประการซึ่งอาจมีผลในการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>3. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเกิดการล่าช้าในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทราบ</p>	<p>1. มีการนัดประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นสัปดาห์ละ ๑ ครั้งโดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นคนอธิบายและทำความเข้าใจ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารอย่างจริงจัง</p>	<p>ควรจัดการประชุมหารือในด้านข้อมูลต่างๆให้มากขึ้น</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง</u></p> <p>1. ในด้านการเมืองมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มมากขึ้น</p> <p>2. การใช้อำนาจของผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นธรรม ไม่ถูกต้อง เช่น ปัจจุบันผู้นำ</p>	<p>1. ยุติความรุนแรงทางการเมืองและให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนักการเมืองให้เป็นผู้ที่มีความเป็นกลางเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าต่อไป</p> <p>2. ใช้ประชาคมหมู่บ้าน ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้นำ</p>	<p>จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการกับปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เดินหน้าสู่ความเจริญต่อไป</p>	

<p>หมู่บ้านใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม จึงควรให้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4-5 ปี เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจ</p> <p>3. สิทธิทางการเมือง ขาดมิติของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ระบบหัวคะแนนก่อให้เกิดความขัดแย้ง มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์</p>	<p>หมู่บ้าน แก้ไขกฎหมายวาระการดำรงตำแหน่ง กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ควรมีวาระ 4-5 ปี ให้ความรู้กับประชาชนในการคัดเลือกผู้แทนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม</p>		
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>1. ทรัพยากรธรรมชาติขาดการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานของภาครัฐและมีผู้บุกรุกและหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของส่วนรวม</p> <p>2. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชน ได้แก่ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในด้านปริมาณ ภาวะขาดแคลน และด้านคุณภาพ เช่น ดินเสื่อมสภาพ แม่น้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำลดลง เป็นต้น</p>	<p>1. จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม</p> <p>2. ปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับหันกลับมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่โลกตลอดไป</p>	<p>มีการพัฒนาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ</p>	